



การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูก
จิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธ
การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

๑. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ของโรงเรียน โดยเป็นการประกาศของผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าเสาธง ให้มีการเผยแพร่ประกาศสู่สาธารณะ เพื่อให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือสังคม หรือสาธารณชน รับรู้ว่า ตนเอง และคณะครู บุคลากร ทุกคนในโรงเรียนจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในขณะที่/ ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๒. จัดโครงการประกวดคำขวัญ เพื่อรณรงค์การงดรับของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ “No Gift Policy”

๓. โรงเรียนแสดงภาพถ่ายผู้อำนวยการโรงเรียนทำสัญญาอุปมือปฏิเสธการการงดรับของขวัญ “No Gift Policy” ติดหน้าห้องผู้อำนวยการโรงเรียน หน้าประตูโรงเรียน และมีป้ายหรือสติ๊กเกอร์ เพื่อร่วมรณรงค์ตามอาคารเรียนต่าง ๆ

๔. ประชาสัมพันธ์ประกาศ งด เรื่องการให้ การรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) และแนวทางปฏิบัติท้ายประกาศฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนวารสาร จุลสาร และประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ของ ทางโรงเรียน

- เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เตรียมหรือฝ่ายผู้บริหาร เพื่อดำเนินการแจ้งในที่ประชุม ประจำเดือน วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนนำโดย นางเพ็ญศรี พรหมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นเท้า คณะครู บุคลากรทุกคนจำนวน ๔ คน ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy” จากการปฏิบัติให้มีส่วนร่วมโดยทั่วถึงกัน ในการแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์และสร้าง วัฒนธรรมองค์กร อย่างเข้มแข็ง ในการปฏิเสธ การรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่นี้ทุกกรณี เป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร ของขวัญ และของกำนัล ในการปฏิบัติหน้าที่



ประกาศโรงเรียนบ้านแก่นเท่า
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

โรงเรียนบ้านแก่นเท่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้บุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกระทำอันมีผลต่อการใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ ต่อตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงานอันส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ที่ดีจึงขอประกาศว่า โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวเป็นหน่วยงานที่บุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อนขณะและหลังปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยผู้บริหารจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีพร้อมทั้ง กำกับ ดูแลบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

(นางเพ็ญศรี พรหมพิลา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นเท่า



โรงเรียนบ้านแก่งท่า สพป. ขอนแก่น เขต 1

NO GIFTPOLICY "งดให้ งดรับ"

ของขวัญ รวมถึง ในเทศกาลต่าง ๆ
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส



<http://bktao.kkzone1.go.th/>



จดหมายข่าว

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนชัยแก่งท่า

สำนักงานเขตชัยจัดการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

วันที่ 13 ธันวาคม 2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นางพิญศรี พรหมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนันประชานูฏศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งท่า พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันต้อนรับรับขึ้นเสาหลัก เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ภายใต้แนวคิด "ZeroTolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อสร้างจิตสำนึก และค่านิยมละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ



นางพิญศรี พรหมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

